

(สำเนา)

ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งพนักงานบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังดำเนินการเลือกสรรจากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้แจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลำดับที่ ๒ - ๔ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานบริการ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งพนักงานบริการ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้ผ่านการ เลือกสรรในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
๑๒๐๐๑	๑๐๐๑	นายธนากรณ์ ดอนสุวรรณ
๑๒๐๐๒	๑๐๐๒	นางสาวสุวิมล วานิชติกรรัตน์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เลขประจำตัวสอบ	วัน	เวลา	กิจกรรม และสถานที่
๑๒๐๐๑ - ๑๒๐๐๒	วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔	๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.	รายงานตัว ณ ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงการคลัง
		๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มามีรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พรชัย ฐีระเวช

(นายพรชัย ฐีระเวช)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

ชิดกมล.

(นางสาวชิดกมล ทองงาม)

นักทรัพยากรบุคคล